



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 1 - 3 เมษายน 2560

เรื่อง	สื่อ
1. จิตพิเภกธร เรื่องตึๆ ที่น่าเสียดาย	สยามธุรกิจ
2. "ฉัตรชัย"หนุนปลูกพืชทดแทนนาปรังลดความเสี่ยงหน้าแล้ง-สร้างอาชีพ	ไทยโพสต์
3. หนุนปลูกพืชทดแทนนาปรังลดความเสี่ยงหน้าแล้ง	เดลินิวส์
4. ลุ้นนายกฯเคาะต่ออายุเงินกู้ยาง	ฐานเศรษฐกิจ
5. ภาพข่าว: แดงข่าววันคล้ายวันสถาปนา สศก.	มติชน
6. สศก.ร่วมวงคณะอนุกรรมการการค้าชายแดนไทย-เมียนมาร์..	ไทยโพสต์
7. ต่อยอดเกษตรแปลงใหญ่	โพสต์ทูเดย์
8. เตรียมรับมือแล้งยาวลุ่มเจ้าพระยาเสี่ยงขาดแคลนน้ำ-งดทำนารอบ3	คม ชัด ลึก
9. ขนสินค้าเกษตร GAP บุกพาราگونเกษตรฯ...	สยามรัฐ
10. ภาพข่าว: ยกระดับคุณภาพข้าว	สยามรัฐ
11. เข้มอาหารปลอดภัยช่วงสงกรานต์	M2F
12. ปรับแผนฟื้นคลองจั่น ดึงเจ้าหน้าที่แก้ปัญหาแทนรัฐ	โพสต์ทูเดย์



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ สยามธุรกิจ

หัวข้อ : คอลัมน์ สยามธุรกิจ: จิตพิเภกธร เรื่องดีๆ ที่น่าเสียดาย

วันที่ เสาร์ 1 - ศุกร์ 7 เมษายน 2560

ฉบับที่ : 1,635 หน้า : 2 (ซ้าย)

สยามธุรกิจ เกาะติดทุกสถานการณ์

**สยาม
ธุรกิจ**

ฉบับที่ 1,635 วันที่ 1-7 เมษายน 2560

จิตพิเภกธร เรื่องดีๆ ที่น่าเสียดาย

เห็นตัวเลขดัชนีสินค้าเกษตร และจิตพิเภกธร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ต้องบอกที่น่าสนใจทีเดียว และยอมรับว่าแปลกใจนิดๆ ส่วนจะแปลกใจเรื่องอะไร ต้องมาไล่เรียงกันดู

เป็นตัวเลขของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รายงานมาว่า

ตัวแรกคือดัชนีราคาสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น 12.7% เมื่อเทียบกับกุมภาพันธ์ที่แล้ว ในขณะที่เดือนก่อนหน้าคือมกราคม ยังติดลบอยู่ 0.39%

สินค้าราคาที่ดีขึ้น ก็มียางพารา ปาล์มน้ำมัน กุ้งขาวแวนนาไม ส่วนมันสำปะหลัง ยังไม่ดีขึ้น

ในขณะที่ดัชนีผลผลิตก็เพิ่มขึ้น 8.16% ทั้งจากปาล์มน้ำมัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สุกร และกุ้งขาวแวนนาไม ทั้งที่เดือนมกราคมติดลบอยู่ 0.72%

ราคาคาดบวก ผลผลิตติดบวก ก็ไม่ต้องห่วงดัชนีรายได้ที่โตขึ้นแน่นอน ซึ่งงานนี้ติดบวกไปถึง 21.91%

เรียกว่าบงบอกถึงกำลังซื้อของเกษตรกรเริ่มสดใสขึ้นมาทีเดียว!

ที่นี้มาดูจิตพิเภกธรและรายได้ของเกษตรกรแต่ละภาคดูบ้าง

จิตพิเภกภาคเกษตรไตรมาสแรก สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรบอกว่าขยายตัว 4.2% คาดว่าทั้งปี น่าจะอยู่ที่ 2.5-3.5%

ซึ่งยังบอกอีกว่า ที่มีส่วนในการผลักดัน ก็น่าจะมาจากนโยบายของกระทรวงเกษตร ที่กำหนดให้ปีนี้เป็นที่แห่งการยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืน อย่างเช่นการเกษตรแปลงใหญ่ 1,512 แปลง ในพื้นที่ 2.5-3 ล้านไร่ ที่ทำให้

เกษตรกรผลิตสินค้าได้ 44 ชนิด ให้เป็นสมาร์ตฟาร์มเมอร์ 2 แสนราย เพิ่มมูลค่าการผลิตได้อีก 10,000 ล้านบาท

นำยินดีกับเกษตรกรจริงๆ

ส่วนจิตพิเภกต่อหัวเกษตรกรไทยในปี 2559 อยู่ที่คนละ 49,785 บาทต่อปี ก็ตกขายได้เดือนละ 4 พันนิดๆ ซึ่งอาจจะดูไม่มาก เมื่อเทียบกับจิตพิเภกต่อหัวของคนไทยที่มากกว่านี้หลายเท่าตัว แต่ก็ถือว่า โอเคในระดับหนึ่ง เพราะส่วนใหญ่เกษตรกรจะมีรายได้อื่นเข้ามาเสริมครั้งต่อครั้ง

หากว่าทุกอย่างเป็นไปตามเป้า รายได้ต่อหัวของเกษตรกรในปีนี้ 51,188 บาท เพิ่มขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง

แต่ถ้ามาดูในเชิงลึก รายได้เฉลี่ยต่อหัวของเกษตรกรที่สูงสุดในจังหวัดแต่ละภาค เช่น ฉะเชิงเทรา ภาคกลาง มีรายได้เฉลี่ยปีละ 410,712 บาทต่อครัวเรือน กระบี่ ภาคใต้ 247,913 บาทต่อครัวเรือน เพชรบูรณ์ ภาคเหนือ 151,816 บาทต่อครัวเรือน และนครราชสีมา 107,070 บาทต่อครัวเรือน

ไม่เลวทีเดียวเชียว!

นอกจากนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ยังมีตัวเลขดัชนีความผลสุก ที่อยู่ระดับ 80 จากเดิมที่มี 78.80

ก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่ดี! และมีแนวโน้มสดใสขึ้น ยิ่งหากได้รับมาตรการสนับสนุนดีจากภาครัฐ ก็ไม่ต่างอะไรกับเสียดิตปีกเราดีๆ นี้เอง

ซึ่งแน่เสียยิ่งกว่าแน่ ที่ดูดีขึ้นมา ก็ไม่ใช่อันไกล เป็นเครดิตของรัฐบาลชุดนี้นั่นเอง

น่าเสียดายที่เรื่องอย่างนี้ จะเจียบหายไป โดยไม่ถูกนำมาปรับปรุงสภาพให้เกิดความชุ่มชื้นในหัวใจ สร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจในที่สุด!!

ดีกว่าที่จะเอาแต่ตอบโต้ข้อกล่าวหา ที่บางครั้งก็เป็นข้อกล่าวหาเลื่อนลอยและก็ตอบโต้แบบเลื่อนลอย แลมีสื่ออารมณ์จนกลายเป็นทะเลาะ อันไม่สอดคล้องกับบรรยากาศปรองดองแม้แต่เน้อย

จริงๆ ที่นี้ “สยามธุรกิจ” ก็เคยบอกกล่าว ในประเด็น “ข่าวร้ายลงตี ข่าวดีต้องตีให้ดัง” ไปแล้ว แต่ก็อดเสียดายเรื่องดีๆ อย่างนี้ไม่ได้

ดีกว่าเรื่อง “โกตี” ดีกว่า “หุ่นจีน” ที่ต้องลงท้ายด้วยความปั่นป่วนทางอารมณ์ นำไปสู่อารมณ์ 2 ชั่วโมงที่ไม่พึงประสงค์ ยิ่งสุดท้ายก็ไหลหลงท้อ ทะลือกออกมาเป็นความไม่มั่นคงมั่นใจของภาคเอกชน อีกต่างหาก!

น่าเสียดายจริงๆ!!



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์

หัวข้อ : "ฉัตรชัย" หนุนปลูกพืชทดแทนนาปรังลดความเสี่ยงหน้าแล้ง-สร้างอาชีพ

วันที่ เสาร์ 1 เมษายน 2560

ฉบับที่ : 7449 หน้า : 18 (บน)

“ฉัตรชัย” หนุนปลูกพืชทดแทนนาปรัง ลดความเสี่ยงหน้าแล้ง-สร้างอาชีพยั่งยืน



แม้จะมีการประเมินสถานการณ์น้ำในปีนี้จะดีกว่าปีที่ผ่านๆ มา เนื่องจากปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศรวมกันถึงร้อยละ 59 หรือปริมาณ 44,121 ล้าน ลบ.ม. เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วมากกว่าถึง 7,515 ล้าน ลบ.ม. ก็ตาม แต่ภาคเกษตรก็ยังตกอยู่ในสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงเนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปรังที่เพิ่มสูงและมีการคาดการณ์ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้น อาจส่งผลให้ฝนตกน้อยลงซึ่งนำไปสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงในช่วงกลางปี 60 ได้

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จากวิกฤติดังกล่าว นอกจากกระทรวงเกษตรฯ ได้ปรับแผนบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้ว ยังได้ให้ความสำคัญกับแผนการเพาะปลูกพืช และมาตรการช่วยเหลือภัยแล้งด้านการเกษตรควบคู่กัน โดยการมอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การแนะนำให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชอายุสั้นใช้น้ำน้อยในช่วงฤดูแล้งแทน ซึ่งก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ไม่ต้องใช้เทคโนโลยีอะไร เพียงแต่เลือกชนิดพืชที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในแต่ละฤดู ก็สามารถช่วยให้เกษตรกรทำการเกษตรและมีรายได้ตลอดทั้งปี ซึ่งสอดคล้องกับมติ ครม. วันที่ 24 ม.ค. 60 ที่ผ่านมาที่ได้อนุมัติ วงเงินประมาณ 17,334.82 ล้านบาทเพื่อใช้ในการดำเนินมาตรการแก้ปัญหาภัยแล้งในปีนี้ โดยหนึ่งในมาตรการสำคัญคือ มาตรการส่งเสริมความรู้เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้ง 7 โครงการ เช่น การส่งเสริมความรู้การปลูกพืชในฤดูแล้ง การพัฒนาอาชีพเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำเพื่อการเกษตร เช่น การปรับเปลี่ยนไปปลูก



พืชใช้น้ำน้อย การปรับเปลี่ยนไปเป็นปลูกสัตว์ การปลูกข้าวเปียกสลับแห้ง การปลูกพืชยี่สุ่ย เป็นต้น

พลเอกฉัตรชัย กล่าวด้วยว่า เกษตรกรยุคนี้ไม่จำเป็นต้องปลูกข้าวอย่างเดียว ซึ่งจากการลงพื้นที่จังหวัดชัยนาทเมื่อเร็วๆ นี้ ได้ไปสัมผัสเกษตรกรตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีเป็นที่ยกย่อง เกษตรกรสามารถรวมตัวกันปลูกถั่วลิสงซึ่งเป็นพืชใช้น้ำน้อยทดแทนการปลูกข้าวนาปรังและสามารถทำรายได้เพิ่มขึ้น และประการสำคัญสามารถปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตหันมาปลูกพืชใช้น้ำน้อย ซึ่งเป็นการร่วมมือตามแนวทางประชารัฐอีกด้วย

ยังมีเกษตรกรทางเลือกอื่นๆ ในการทำการเกษตรที่มีรายได้มากกว่าการทำนาอีก เช่น การปลูกถั่วลิสงได้กำไร 7,000 บาท/ไร่ ในขณะที่ข้าวได้กำไร 1,000 บาท/ไร่ ถั่วลิสงใช้น้ำน้อยกว่า ใช้ความชื้นที่มีในดินหลังจากปลูกข้าวเท่านั้น และยังบำรุงดินทำให้สามารถปลูกข้าวใช้น้ำน้อยมีผลผลิตสูง ปลูกข้าวได้กำไร 1,000 บาท/ไร่ เป็นเรื่องที่สำคัญงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.)

ได้เก็บสถิติมาจากหลายพื้นที่หลายปี ข้าวราคาไม่ดีมาก 7,000 - 8,000 บาท/ตัน แต่ต้นทุนทั้งค่าเช่าที่ ค่าเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย ยา ไร่เกี่ยว ค่าจ้างแรงงาน และ อื่นๆ รวมแล้วสูงมากการปลูกถั่วลิสงจึงถือเป็นอีกอาชีพทางเลือกที่เกษตรกรสามารถยึดเป็นอาชีพและสร้างรายได้ ทดแทนการทำนาได้ดีในช่วงหน้าแล้งที่ปลูกพืชชนิดอื่นไม่ได้ผล นอกจากนี้ถั่วลิสงแล้วยังมีพืชชนิด

อื่นที่กระทรวงเกษตรฯ เข้าไปส่งเสริมสนับสนุน และให้ความรู้เกษตรกรปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยและมีตลาดรองรับ เช่น ถั่วขาวทอด อ้อย พืชผักซึ่งซึ่งมีความต้องการของตลาดอีกมาก และไทยต้องนำเข้าเพื่อผลิตอาหารสัตว์ เป็นต้น **ด้านนายสมศักดิ์ จุฑาภิบาล** หนึ่งในเกษตรกรตัวอย่าง ตำบลธรรมมาลู อำเภอมือง จังหวัดชัยนาท ที่ประสบความสำเร็จปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตโดยหันมาปลูกพืชใช้น้ำน้อยอย่างถั่วลิสงทดแทนการปลูกข้าวนาปรัง เล่าว่า หลังจากที่รัฐบาลมีนโยบายให้เกษตรกรปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย เลย์หันมาปลูกถั่วลิสงทดแทนการปลูกข้าวนาปรัง ก็เกี่ยวกับข้าวนาปีแล้วเสร็จต่อด้วยการปลูกถั่วลิสง เริ่มจากการไถกลบพื้นที่ก่อนการปลูกถั่วลิสงใช้ดินธรรมชาติที่เบียดอยู่แล้ว ถั่วลิสงให้ผลผลิตสูงมาก เปรียบเทียบกับข้าว 1 ไร่ ได้ผลผลิต 70 ตัน ส่วนถั่วลิสง ได้ผลผลิต 100 ตัน ลงทุนการปลูกถั่วลิสง 1,500 - 1,800 บาทต่อไร่ ขายได้กำไร 2,500 - 3,000 บาทต่อไร่ หรือประมาณ เกือบละ 17,000 บาท ปัจจุบันราคาข้าวเปลือกถั่วลิสงได้ละ 350 - 400 บาท ทำให้เป็นอาชีพที่สร้างรายได้



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์

หัวข้อ : "ฉัตรชัย"หนุนปลูกพืชทดแทนนาปรังลดความเสี่ยงหน้าแล้ง-สร้างอาชีพ

วันที่ เสาร์ 1 เมษายน 2560

ฉบับที่ : 7449 หน้า : 18 (บน)

ทดแทนการทำนาในช่วงหน้าแล้ง

"การปลูกถั่วลิสงพืชนาน้อยมาก ทำให้เกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าวมีรายได้เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันเกษตรกรสามารถรวมกลุ่มในการปลูกถั่วลิสงได้ถึง 30 กว่ารายมีพื้นที่ประมาณ 25,000 ไร่ เกษตรกรสามารถรวมกลุ่มเพื่อสนองนโยบายรัฐบาลปลูกถั่วลิสงแปลงใหญ่ และพัฒนาเป็นพื้นที่นารองและตัวอย่างให้เกษตรกรจากพื้นที่อื่นได้เข้ามาศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ ที่ผ่านมาได้เปลี่ยนจากการปลูกข้าวนาปรังมาเป็นปลูกถั่วลิสง มีความมั่นใจเกิน 100 ผลผลิตที่ออกสู่ตลาดอยู่ในระดับดีเยี่ยม ไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำแต่อย่างใด" นายสมศักดิ์ กล่าว

รหัสข่าว: C-170401008111 (1 เม.ย. 60/07:34)

หน้า: 2/2

iQNewsAjert™

บริษัท อินโฟเควสท์ จำกัด 888/178 อาคารมหาพามุขพลาซ่า ชั้น 17 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2253-5000, 0-2651-4700 แฟกซ์. 0-2253-5001, 0-2651-4701 อีเมล: help@iqnewsalert.net



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์

หัวข้อ : หนุนปลูกพืชทดแทนนาปรังลดความเสี่ยงหน้าแล้ง

วันที่ เสาร์ 1 เมษายน 2560

ฉบับที่ : 24642 หน้า : 21 (บนขวา)

หนุนปลูกพืชทดแทนนาปรังลดความเสี่ยงหน้าแล้ง

แม้จะมีการประเมินสถานการณ์น้ำในปีนี้จะดีกว่าปีที่ผ่านๆ มา เนื่องจากปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และขนาดกลางทั่วประเทศรวมกันถึงร้อยละ 59 หรือปริมาณ 44,121 ล้านลบ.ม. เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วมากกว่าถึง 7,515 ล้านลบ.ม.ก็ตาม แต่ภาคเกษตรก็ยังคงอยู่ในสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงเนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปรังที่เพิ่มสูงและมีการคาดการณ์ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้น อาจส่งผลให้ฝนตกน้อยลงซึ่งนำไปสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงในช่วงกลางปี 60 ได้

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวจากเวทีเสวนาว่า จากวิกฤติดังกล่าว นอกจากกระทรวงเกษตรได้ปรับแผนบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้ว ยังได้ให้ความสำคัญกับแผนการเพาะปลูกพืช และมาตรการช่วยเหลือภัยแล้งด้านการเกษตรควบคู่กัน โดยการมอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งให้การแนะนำให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชอายุสั้นใช้น้ำน้อยในช่วงฤดูแล้งแทน ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ไม่ต้องใช้เทคโนโลยีอะไร เพียงแต่เลือกชนิดพืชที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในแต่ละฤดู ก็สามารถช่วยให้เกษตรกรทำการเกษตรและรายได้ตลอดทั้งปี ซึ่งสอดคล้องกับมติ ครม. วันที่ 24 ม.ค. 60 ที่ผ่านๆ มา ที่ได้อนุมัติวงเงินประมาณ 17,334.82 ล้านบาทเพื่อใช้ในการดำเนินการแก้ปัญหาภัยแล้งในปีนี้

โดยหนึ่งในมาตรการสำคัญคือ มาตรการส่งเสริมความรู้เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้ง



โครงการ เช่น การส่งเสริมความรู้การปลูกพืชในฤดูแล้ง การพัฒนาอาชีพเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำเพื่อการเกษตร เช่น การปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชใช้น้ำน้อย การปรับเปลี่ยนไปเป็นปศุสัตว์ การปลูกข้าวเปียกสลับแห้ง การปลูกพืชปุ๋ยสด เป็นต้น

“เกษตรกรยุคนี้ไม่จำเป็นต้องปลูกข้าวอย่างเดียว ซึ่งจากกรณพื้นที่จังหวัดชัยนาทเมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้ไปสัมผัสเกษตรกรตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จเป็นที่น่าสนใจของ เกษตรกรสามารถรวมตัวกันปลูกถั่วลิสงซึ่งเป็นพืชใช้น้ำน้อยทดแทนการปลูกข้าวนาปรังและสามารถทำรายได้เพิ่มขึ้น และประการสำคัญสามารถปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตหันมาปลูกพืชใช้น้ำน้อย ซึ่งเป็นการร่วมมือตามแนวทางประชารัฐอีกด้วย”

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวอีกว่า ยังมีเกษตรกรทางเลือกอื่น ๆ ในการทำการเกษตรที่มีรายได้มากกว่าการทำนาอีก เช่น การปลูกถั่วลิสงได้กำไร 7,000 บาท/ไร่



ในขณะที่ข้าวได้กำไร 1,000 บาท/ไร่ ถั่วลิสงใช้น้ำน้อยกว่าใช้ความชื้นที่มีในดินหลังจากปลูกข้าวเท่านั้น และยังบำรุงดินทำให้สามารถปลูกข้าวได้ใช้น้ำน้อยมีผลผลิตสูง ปลูกข้าวได้กำไร 1,000 บาท/ไร่ เป็นเรื่องที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.)ได้เก็บสถิติมาจากหลายพื้นที่หลายปี ข้าวราคาไม่ตกมาก 7,000 - 8,000 บาท/ตัน แต่ต้นทุนทั้งค่าเช่าที่ ค่าเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย ยา ไร่เกี่ยว ค่าจ้างแรงงาน และอื่น ๆ รวมแล้วสูงมาก การปลูกถั่วลิสงจึงถือเป็นอีกอาชีพทางเลือกที่เกษตรกรสามารถยึดเป็นอาชีพและสร้างรายได้ทดแทนการทำนาได้ดีในช่วงหน้าแล้งที่ปลูกพืชชนิดอื่นไม่ได้ผล นอกจากถั่วลิสงแล้วยังมีพืชชนิดอื่นที่กระทรวงเกษตรฯ เข้าไปส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้เกษตรกรปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยและมีตลาดรองรับ เช่น ถั่ว โยเด อ้อย พืชผักซึ่งยังมีความต้องการของตลาดอีกมาก และไทยต้องนำเข้าเพื่อผลิตอาหารสัตว์ เป็นต้น

ด้านนายสมศักดิ์ จุลินท์ หนึ่งในเกษตรกรตัวอย่าง ตำบลธรรมามูล อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ที่ประสบความสำเร็จปรับ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์

หัวข้อ : หนุนปลูกพืชทดแทนนาปรังลดความเสี่ยงหน้าแล้ง

วันที่ เสาร์ 1 เมษายน 2560

ฉบับที่ : 24642 หน้า : 21 (บนขวา)



เปลี่ยนวิถีชีวิต
โดยหันมาปลูก
พืชใช้น้ำน้อย
อย่างถั่วลิสง

พล.อ.ฉัตรชัย สกศุภกิจคณ

ทดแทนการปลูกข้าวนาปรัง กล่าวว่ หลังจาก
ที่รัฐบาลมีนโยบายให้เกษตรกรปลูกพืชใช้น้ำ
น้อย เลย์หันมาปลูกถั่วลิสงทดแทนการปลูก
ข้าวนาปรัง เก็บเกี่ยวข้าววันนี้แล้วเสร็จต่อด้วย
การปลูกถั่วลิสง เริ่มจากการไถกลบพื้นที่ก่อน
การปลูกถั่วลิสงใช้ดินธรรมชาติที่เปียกอยู่แล้ว
ถั่วลิสงให้ผลผลิตสูงมาก เปรียบเทียบกับข้าว
1 ไร่ ได้ผลผลิต 70 ถึง ส่วนถั่วลิสง ได้ผลผลิต
100 ถึง ลงทุนการปลูกถั่วลิสง 1,500-1,800
บาทต่อไร่ ขายได้กำไร 2,500-3,000 บาทต่อ
ไร่ หรือประมาณเกวียนละ 17,000 บาท
ปัจจุบันราคารับซื้อถั่วลิสง ถึงละ 350-400
บาท ทำให้เป็นอาชีพที่สร้างรายได้ทดแทนการ
ทำนาในช่วงหน้าแล้ง.

รหัสข่าว: C-170401004137 (1 เม.ย. 60/07:31)

หน้า: 2/2

iQNewsAlert™

บริษัท อินโฟเควสท์ จำกัด 888/178 อาคารมหาพลาซ่า ชั้น 17 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2253-5000, 0-2651-4700 แฟกซ์. 0-2253-5001, 0-2651-4701 อีเมล: help@iqnewsalert.net



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ฐานเศรษฐกิจ

หัวข้อ : ลุ้นนายกฯเคาะต่ออายุเงินกู้ยืม

วันที่ อาทิตย์ 2 เมษายน 2560

ฉบับที่ : 3249 หน้า : 8 (ซ้าย)

ลุ้นนายกฯเคาะต่ออายุเงินกู้ยืม

ศศก. รอนายกฯ เคาะวันประชุม กนย. ส่งสัญญาณข่าวสวนลุ้นข่าวดีต่ออายุเงินกู้ เกษตรกร-ผู้ส่งออกลุ้น กยท.เสนอกรม.เห็นชอบจัดเก็บเซสส์อัตราคงที่ 2 บาท/กก. หนุนมาถูกทาง “อีอีซี” ยันเดินหน้ากระบายอย่างต่อเนื่อง ชี้ช่วงเหมาะสม ไม่กระทบชาวสวน

สืบเนื่องจากระยะเวลาโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมขยายวงเงิน 1 หมื่นล้านบาทของรัฐบาลได้สิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคมที่ผ่านมา ก่อนหน้านี้มีสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรได้รับอนุมัติเงินกู้ไปแล้ว 366 แห่ง โดยเป็นเงินกู้จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) วงเงิน 5,916 ล้านบาท ส่งผลให้ ณ เวลานั้นเกษตรกรได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากจะไม่มีเงินมาหมุนเวียนในการรับซื้อผลผลิตในฤดูเปิดกรีดยางในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ เพราะหากไม่ขยายระยะเวลาจะต้องทยอยชำระหนี้คืนแก่ ธ.ก.ส.

นางสาวจรรยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่าในเร็ว ๆ นี้จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อแก้ปัญหา



จรรยา สุทธิไชยา

อย่างพาราทั้งระบบ คาดจะประชุมก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์ สาธารณคดีคดีจะมีเรื่องพิจารณาขยายระยะเวลาโครงการสนับสนุนสินเชื่อเงินหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรด้วย รวมถึงการคาดการณ์ผลผลิต และแนวโน้มการส่งออกยางพาราในปี 2560 เป็นต้น ขณะนี้นายวราเทพ วัฒนาสุทธิ ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.

ไทยรับเบอร์ลาเทคส์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย)ฯ และนายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาเครือข่ายยางและสถาบันเกษตรกรยางพาราแห่งประเทศไทย (สยยท.) ให้ความเห็นสอดคล้องกันว่า เห็นด้วยที่ทาง กยท. จะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมส่งออกยางอัตราคงที่ 2 บาท เพราะผู้ส่งออกยางพารา จะได้ทราบถึงต้นทุน

ที่แท้จริงและมีความมั่นใจต่อการเสนอราคาซื้อขาย โดยเฉพาะการซื้อขายล่วงหน้า รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ด้านวงการชำระค่าธรรมเนียมได้ทันที ลดความยุ่งยากในการยื่นเอกสารการส่งออก เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ในอดีตก็เคยทำมาแล้ว

ด้านนายอีอีซี สุขสะอาด ผู้อำนวยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เผยถึงการดำเนินงานของ กยท. ในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2560 (ณ 30 มี.ค. 60) ว่า กยท. ได้ดำเนินการระบายยางในสต็อกไปแล้วกว่า 1.5 แสนตัน ซึ่งที่ผ่านมาประมาณ 5 ปี รัฐบาลต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายสำหรับค่าเช่าโกดังเก็บทั้งปี ประมาณ 160 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่ารวม ประมาณเกือบ 1,000 ล้านบาท ยืนยันว่าการประกาศระบายยางในสต็อกจะดำเนินถึงช่วงที่เหมาะสม เช่น ไร่ระบายในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นช่วงที่ภาคได้นำหัวมา ทำให้ปริมาณผลผลิตยางลดลงและช่วงที่เหมาะสมอีกช่วงคือ กุมภาพันธ์-เมษายน ซึ่งเป็นฤดูกาลสุดท้ายของการเก็บเกี่ยวผลผลิต แนวโน้มผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงอย่างไรก็ดี หากจัดการยางในสต็อกได้ทั้งหมดจะช่วยให้อาณาเขตการค้าขยายวงเป็นไปตามกลไกตลาดมากขึ้น ■



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ มติชน

หัวข้อ : ภาพข่าว: แดงข่าววันคล้ายวันสถาปนา สศก.

วันที่ จันทร์ 3 เมษายน 2560

ฉบับที่ : 14267 หน้า : 7 (ล่าง)



แดงข่าววันคล้ายวันสถาปนา สศก.

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แดงข่าวเนื่องในโอกาสครบรอบ 38 ปี วันคล้ายวันสถาปนา สศก. ณ ห้องสมุดคติการ ชั้น 2 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร บางเขน เมื่อเร็วๆ นี้



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์

หัวข้อ : สศก.ร่วมวงคณะอนุกรรมการการค้าชายแดนไทย-เมียนมาร์..

วันที่ : จันทร์ 3 เมษายน 2560

ฉบับที่ : 7451 หน้า : 17 (ล่างซ้าย)

สศก.ร่วมวงคณะอนุกรรมการการค้าชายแดนไทย-เมียนมาร์ เสริมความร่วมมือ ลดอุปสรรคการค้าการลงทุนเขตชายแดนของ 2 ประเทศ

นางจันทร์ธิดา มีเดช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ในฐานะคณะอนุกรรมการร่วมการค้าชายแดนไทย-เมียนมาร์ เปิดเผยถึงการเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการร่วมการค้าชายแดนไทย-เมียนมาร์ ครั้งที่ 1/2560 ณ โรงแรมเซ็นทารา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคมที่ผ่านมา การประชุมดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องที่เกิดขึ้นจากการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee: JTC) ไทย-เมียนมาร์ ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ณ กรุงเนปิดอร์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ที่ได้เห็นชอบร่วมกันให้จัดตั้งคณะอนุกรรมการร่วมดังกล่าวเพื่อร่วมมือในการผลักดันขยายการค้า การลงทุน และการพัฒนาความเจริญทางเศรษฐกิจของเมืองชายแดนของทั้ง 2 ประเทศ

ประเด็นสำคัญในการประชุมที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตร คือ การอำนวยความสะดวกการ

ค้าชายแดนไทย-เมียนมาร์ ในการจัดตั้งระบบการตรวจสอบแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว (Single Stop Inspection: SSI) บริเวณชายแดนแม่สอด-เมียวดี และบริเวณด่านแม่สาย-ด่านท่าขี้เหล็ก การติดตามแก้ไขปัญหา อุปสรรคทางการค้า และการลงทุน บริเวณชายแดน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการค้าชายแดนและการลงทุนระหว่างกัน

ทั้งนี้ ปี 2559 ไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้าเมียนมาร์ (กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์) คิดเป็นมูลค่า 30,715 ล้านบาท มีมูลค่าการส่งออก 109,339 ล้านบาท และมีมูลค่าการนำเข้า 78,624 ล้านบาท โดยมีสินค้าส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ น้ำตาลทราย เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ผ้าฝ้ายและด้าย และเครื่องโทรสาร โทรพิมพ์ โทรศัพท์และอุปกรณ์ ส่วนสินค้านำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ ลัตว์น้ำ ลัตว์มีชีวิต เช่น โค กระบือ แพะ แกะ

ผลิตภัณฑ์อื่นๆจากสัตว์ และพืชน้ำมันและผลิตภัณฑ์ โดยจังหวัดของไทยที่มีมูลค่าการค้าชายแดนกับเมียนมาร์มากที่สุด คือ จังหวัดตาก รองลงมาคือ กาญจนบุรี ระนอง เชียงราย แม่ฮ่องสอน ประจวบคีรีขันธ์ และเชียงใหม่ ตามลำดับ

รหัสข่าว: C-170403008135 (3 เม.ย. 60/06:20)

หน้า: 1/1

iQNewsAlert™

บริษัท อินโฟเควสท์ จำกัด 888/178 อาคารมหาพลาซ่า ชั้น 17 ถนนพหลโยธิน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2253-5000, 0-2651-4700 แฟกซ์. 0-2253-5001, 0-2651-4701 อีเมล: help@iqnewsalert.net

ต่อยอดเกษตรแปลงใหญ่

โพสต์ทูเดย์ - กระทรวงเกษตรฯ เร่ง
โครงการเกษตรแปลงใหญ่ ต่อยอด
ปี 2559 เพิ่มผลผลิตได้มูลค่ากว่า
4,800 ล้านบาท

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตร
และสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้
กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งขับเคลื่อน
โครงการเกษตรแปลงใหญ่ให้โดยเร็ว
ที่สุด เพื่อเป็นตัวอย่างให้เกษตรกรได้
ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ ซึ่งจากการ
เก็บข้อมูลผลการดำเนินโครงการในปี
2559 ในช่วง 1 รอบ พบว่าเกษตรกร
ในโครงการสามารถลดรายจ่ายและเพิ่ม
รายได้ได้จริง ซึ่งจะช่วยให้สินค้าสามารถ
มีโอกาสแข่งขันได้เพิ่มมากขึ้น

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดี
กรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ปี
2560 ได้เพิ่มจำนวนแปลงใหญ่จาก
เป้าเดิมวางไว้ 600 แปลง เพิ่มขึ้น
912 แปลง รวม 1,512 แปลง คาด
จะถึงเป้าหมาย 7,000 แปลง ภายใน
3 ปี จากเดิมคาดใช้เวลา 5 ปี โดยปี
ที่ผ่านมากรมได้ขับเคลื่อนงานส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ไปทั้งหมด
33 ชนิด สินค้า 9 ประเภท จำนวน
600 แปลง พื้นที่ 1.5 ล้านไร่ พบว่า
มูลค่าเพิ่มจากการเพิ่มผลผลิตทั้งหมด
3,437 ล้านบาท มูลค่าเพิ่มจากการลด
ต้นทุนการผลิต 1,427.1 ล้านบาท รวม
4,864.9 ล้านบาท ■



เตรียมรับมือแล้งยาวลุ่มเจ้าพระยา เสี่ยงขาดแคลนน้ำ งดทำนารอบ 3 หน้า 6

เตรียมรับมือแล้งยาวลุ่มเจ้าพระยา เสี่ยงขาดแคลนน้ำ-งดทำนารอบ3

แม่สกลการณน้ำในปีนี้จะดีกว่าปีที่ผ่านมา เห็นได้จากปริมาณที่ใช้การได้ในเขื่อนขนาดใหญ่ 8 แห่ง ในปัจจุบัน (ณ 31 มี.ค.60) ประกอบด้วย เขื่อนภูมิพล 2,245 ล้านลบ.ม. หรือร้อยละ 17 เขื่อนสิริกิติ์ 2,422 ล้านลบ.ม. หรือร้อยละ 25 เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน 360 ล้านลบ.ม. หรือร้อยละ 38 เขื่อนอุบลรัตน์ 715 ล้านลบ.ม. หรือร้อยละ 29 เขื่อนสิรินธร 372 ล้านลบ.ม. หรือร้อยละ 19 เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 377 ล้านลบ.ม.หรือร้อยละ 39 เขื่อนศรีนครินทร์ 2,719 ล้านลบ.ม. หรือร้อยละ 15 และเขื่อนวชิราลงกรณ 1,663 ล้านลบ.ม. หรือร้อยละ 19 ของปริมาณน้ำในเขื่อน โดยมีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำรวมกันทั่วประเทศทั้งสิ้น 45,673 ล้านลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 61 ของความจุอ่างฯ รวมกันทั้งหมด และมีปริมาณน้ำใช้การได้ 21,854 ล้านลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 43 ของความจุอ่างฯ รวมกัน มากกว่าปี 2559 รวม 7,941 ล้านลูกบาศก์เมตร

ในขณะที่สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาปัจจุบันปริมาณน้ำใน 4 เขื่อนหลัก ประกอบด้วย เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยฯ และเขื่อนป่าสักฯ มีปริมาณน้ำใช้การได้รวมกัน 6,624 ล้านลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 36 ทว่าก็ยังไม่มั่นใจว่าหน้าแล้งปีนี้จะรอดพ้นวิกฤติหรือไม่ เพราะยังมีปัจจัยบางประการที่ยังควบคุมไม่ได้ตามเป้า นั่นก็คือการปลูกข้าวนาปรังที่เพิ่มสูงอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ราบลุ่มภาคกลาง ซึ่งเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็รู้ดี และได้ติดตามสถานการณ์มาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีการวางแผนการแก้ปัญหาล่วงหน้า โดยมีเป้าหมายเพื่อให้พื้นที่การเกษตรเสียหายน้อยที่สุด เห็นได้จากการเตรียมการช่วยเหลือภัยแล้งด้าน

การเกษตรปี 2560 ซึ่งมีแผนที่เกี่ยวข้อง 4 แผน ประกอบด้วย

- 1.แผนการจัดสรรน้ำ
- 2.แผนการเพาะปลูกพืช
- 3.แผนการปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้งปี 2560
- 4.แผน/มาตรการช่วยเหลือภัยแล้งด้านการเกษตรปี 2560 ซึ่งกรมได้อนุมัติงบประมาณไปแล้ว (24 มี.ค.60) โดยใช้งบปกติ วงเงินประมาณ 17,334.82 ล้านบาท ประกอบด้วย 6 มาตรการ 29 โครงการ ได้แก่ 1.มาตรการส่งเสริมความรู้เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้ง 7 โครงการ 2.มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำเพื่อการเกษตร 5 โครงการ 3.มาตรการเพื่อปริมาณน้ำต้นทุน 8 โครงการ 4.มาตรการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่เกษตรที่ประสบภัย 7 โครงการ 5.มาตรการสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ 2 โครงการ และ 6.มาตรการจัดทำแผนชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้ง

“การลงพื้นที่ในวันนี้ เพื่อมาติดตามการดำเนินการมาตรการต่างๆ เช่น การสร้างความเข้าใจในเรื่องการพักนา เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินก่อนทำนารอบต่อไป ในส่วนของปศุสัตว์เป็นการปรับเปลี่ยนโดยใช้ Agri-Map ซึ่ง

เดิมเกษตรกรปลูกข้าวในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม ใช้น้ำต้นทุนสูง แต่ผลผลิตน้อย ตลอดจนการปรับเปลี่ยนการทำนาไปปลูกถั่วลิสง เป็นอาชีพที่สร้างรายได้ ทดแทนการทำนาได้ดีในช่วงหน้าแล้ง เป็นแบบอย่างการปลูกพืชใช้น้ำน้อย ลดการใช้น้ำ และเกษตรกรมีรายได้ที่ดีกว่า จึงอยากให้มีการขยายผลให้กว้างขึ้น โดยหน่วยงานรัฐต้องเข้ามาสนับสนุนทั้งความรู้ บัณฑิตการผลิต และตลาดการแปรรูปโดยมีภาคเอกชนเข้ามาช่วยในรูปแบบภาครัฐ”

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 900,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/-

วันที่: จันทร์ 3 เมษายน 2560

ปีที่: 16

ฉบับที่: 5644

หน้า: 1 (บนขวา), 6

Col.Inch: 250.82 Ad Value: 551,804

PRValue (x3): 1,655,412

Clip: Full Color

หัวข้อข่าว: เตรียมรับมือแล้งยาวลุ่มเจ้าพระยาเสี่ยงขาดแคลนน้ำ-งดทำนารอบ3



พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรฯ

กล่าวในระหว่างตรวจเยี่ยมการป้องกันและช่วยเหลือนภัยแล้งในพื้นที่ 3 จังหวัด ชัยนาท อ่างทอง และสิงห์บุรี เมื่อกลางเดือน มีนาคม ที่ผ่านมา โดยระบุว่า ความรุนแรงของสถานการณ์แล้งในปีนี้น้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมา เนื่องจากปี 2559 มีฝนตกต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่วงปลายปี ทำให้มีน้ำต้นทุนในแหล่งเก็บน้ำมากกว่าปีก่อนๆ เห็นได้จาก 34 เขื่อนหลัก (ณ 14 มี.ค.60) มีน้ำใช้การได้ 19,981 ล้าน ลบ.ม. มากกว่าวันเดียวกันของปีที่แล้ว 7,502 ล้าน ลบ.ม. ขณะที่ที่แล้วมีเพียง 12,479 ล้านลบ.ม.เท่านั้น ส่วน 4 เขื่อนหลักลุ่มเจ้าพระยามีน้ำใช้การได้ 6,624 ล้านลบ.ม. มากกว่าวันเดียวกันของปีที่แล้ว 3,426 ล้านลบ.ม. ซึ่งปีที่แล้วมี 2,996 ล้านลบ.ม. อีก



ทั้งสภาพอากาศนี้
ปีนี้ มีโอกาสเกิดลานีญาสูง ทำให้ฝน
มาเร็วกว่าปกติ ทำให้ช่วงนี้เริ่มมีพายุ
ฤดูร้อน มีฝนตกเกือบทุกภาคของ
ประเทศ

ส่วนการเพาะปลูกพืชฤดู
แล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ

รหัสข่าว: C-170403014082 (3 เม.ย. 60/06:03)

หน้า: 2/5

สัญญา เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน ยอมรับว่า ปัจจุบันมีการทำนาปรังไปแล้ว 5.35 ล้านไร่ มากกว่าแผนที่วางไว้ 2.68 ล้านไร่ (แผนการเพาะปลูกข้าวนาปรังลุ่มน้ำเจ้าพระยาคำหนดไว้ 2.67 ล้านไร่) จะเห็นได้ว่าพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา เกินแผนไปแล้วกว่า 2 เท่า ทำให้มีการดึงน้ำจากภาคการใช้น้ำอื่นๆ ไปใช้ทำการเพาะปลูกมากขึ้น หากยังมีการเพิ่มพื้นที่เพาะปลูก จะกระทบต่อปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่อย่างจำกัด และอาจทำให้ผลผลิตเสียหายจากภาวะขาดแคลนน้ำได้

“จึงขอความร่วมมือให้เกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาพักการทำนาปรังรอบที่ 3 หรือนาปรังรอบที่ 2 ที่จะเริ่มเพาะปลูกในเดือนพฤษภาคมนี้ โดยขอให้อดใจรอไปทำนาปีพร้อมกันในช่วงต้นฤดูฝน

และขอให้ทุกภาคส่วนรณรงค์ให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ปริมาณน้ำที่มีอยู่เพียงพอใช้ไปจนถึงต้นฤดูฝนหน้าด้วย”

จากข้อมูลศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทานระดับสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาปัจจุบัน (31 มี.ค.60) ปริมาณน้ำใน 4 เขื่อนหลัก ประกอบด้วย เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยฯ และเขื่อนป่าสักฯ มีปริมาณน้ำใช้การได้รวมกัน 5,399 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 36 และกรมชลประทานได้วางแผนจัดสรรน้ำเพื่อสนับสนุนการใช้น้ำในช่วงฤดูแล้งของลุ่มน้ำเจ้าพระยา (1 พ.ย.59-30 เม.ย.60) รวมทั้งสิ้น 5,950 ล้านลบ.ม. ผลการ

จัดสรรน้ำดูแลในลุ่มน้ำเจ้าพระยาจนถึงขณะนี้มีการใช้น้ำไปแล้ว 4,694 ล้านลบ.ม. หรือร้อยละ 79 ของแผนการจัดสรรน้ำ มากกว่าแผนที่วางไว้ 457 ล้านลบ.ม.

ด้าน สมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวถึงพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังทั้งประเทศของปี 2559/60 เมื่อเปรียบเทียบกับแผนการปลูกข้าวนาปรังพบว่าสูงกว่าแผนที่กำหนดไว้ ประกอบกับในบางพื้นที่มีการเก็บเกี่ยวข้าวนาปรังแล้ว ทำให้มีแนวโน้มสูงที่จะมีการปลูกข้าวรอบที่ 3 จึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายจากการขาดแคลนน้ำได้ โดยเฉพาะในพื้นที่นอกเขตชลประทาน ที่ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำธรรมชาติ สระน้ำ หรือน้ำใต้ดิน โดยมุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมการปลูกพืชที่สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุน สักยภาพของพื้นที่ และช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งที่จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมการเกษตรและเกิดความเสียหาย ซึ่งการใช้มาตรการดังกล่าวด้วยการส่งเสริมการปลูกพืชที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่และการใช้น้ำ น่าจะช่วยลดความเสี่ยงที่จะขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้งได้ดีกว่าที่จะมีการปลูกข้าวแล้วเกิดความเสียหายตามมาในภายหลัง

อย่างไรก็ตามปัจจุบันพื้นที่การปลูกข้าวทั่วประเทศประมาณ 11.06 ล้านไร่ เกินแผน 4.13 ล้านไร่ หรือ 60% จากแผนที่วางไว้เพียง 6.93 ล้านไร่เท่านั้น

● สุรัตน์ อัดตะ ●



ยก3ข้อแก่น้ำเค็มรุกสวนเกษตรซ้ำซาก

●● จากกรณีปัญหาแหล่งน้ำในเขตพื้นที่ อ.กระทุ่มแบน และบ้านแพ้ว (บางส่วน) จ.สมุทรสาคร ถูกน้ำเค็มไหลรุกเขตพื้นที่ทำการเกษตรของเกษตรกรและชาวสวนเพาะปลูกพืชและกล้วยไม้ สร้างความเดือดร้อนเป็นเหตุให้ขาดน้ำจืดไว้ใช้ในสวนไร่ นา อันเนื่องมาจากช่วงฤดูแล้ง ปีนี้ (2560) ก็เช่นกัน ปรากฏการณ์น้ำเค็มรุกไม่ต่างจากปีที่ผ่านมาๆ เนื่องจากระดับน้ำแม่น้ำลำคลองมีสภาพลดลงต่ำกว่าปกติ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่แหล่งน้ำจืดบางแห่งของ จ.สมุทรสาคร โดยขณะนี้ยังไม่มีมาตรการแก้ไขแบบถาวรแก่ผู้เดือดร้อนมากกว่า 2 ปี เนื่องจากแหล่งเก็บกักน้ำและเขื่อน มีปริมาณน้ำน้อยส่งผลให้ไม่สามารถช่วยผลักดันน้ำเค็มไหลกลับลงสู่ทะเลได้

รวิรัชชัย ไชยบางยาง เกษตรกรผู้ยึดอาชีพปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน ในฐานะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์กล้วยไม้ไทย เปิดเผยว่า จากปัญหาวิกฤติช่วงฤดูแล้งที่มีผลทำให้คูน้ำลำคลองปริมาณน้ำน้อยหรือต่ำกว่าเกณฑ์ปกติธรรมชาติในปี (2560) ทำให้บางยาง ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ต่ำที่สุด และต่ำบดข้างเคียง จึงถูกน้ำเค็มจากด้านฝั่งทะเลรุกเข้ามา ล่าสุดยอมรับว่าการแก้ไขเป็นไปค่อนข้างยาก เนื่องจากน้ำจืดตามเขื่อนต่าง ๆ ระบายมาน้อยและไม่เพียงพอต่อการผลักดันน้ำเค็มกลับออกไป

เข้าสู่เขต อ.เมืองสมุทรสาคร เป็นด้านที่มีแม่น้ำท่าจีนถูกน้ำทะเลดันเข้ามา

เกษตรกรรายเดิมเผยอีกว่า ปัญหาน้ำเค็มในระยะ 2 ปีที่ผ่านมา เกิดขึ้นนานถึง 6 เดือน ในแต่ละปี หรือ 6 เดือนต่อ 6 เดือนเลยทีเดียว ซึ่งต่างไปจากอดีตที่มีบ้าง แต่แค่เป็นเพียงระยะสั้นๆ เท่านั้น หรือราว 1-2 เดือนต่อปี ผลจากที่เกิดปัญหาน้ำเค็มรุกแล้วแหล่งน้ำจืดของพื้นที่ อ.กระทุ่มแบน และอ.บ้านแพ้ว ซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรมปลูกพืชผักผลไม้ และกล้วยไม้ในฐานะเป็นแหล่งใหญ่ ทำให้เกษตรกรโดยเฉพาะทำกล้วยไม้ บางรายต้องหยุดเว้นวรรคไปเพราะไม่คุ้มทุน และบางรายหยุดเพื่อรอดสถานการณ์

“ส่วนแนวทางแก้ปัญหของเจ้าหน้าที่รัฐที่กำลังเรียกร้องให้ช่วยเหลือ ได้แก่ 1.ต้องการให้สร้างเขื่อนถาวรในคลองสาขาที่ชาวสวนแถบนี้ยังไม่มีเพื่อใช้กักเก็บน้ำจืดไว้ใช้งานในช่วงเวลาน้ำทะเลหนุน 2.ต้องการให้ภาครัฐหาทางแก้ปัญหาน้ำทะเลหนุนชนิดที่ว่า อย่างถาวร ไม่ใช่ขอไปที่แบบแก้ปีต่อปีและทำอย่างจริงจัง และ 3.ต้องให้มีการช่วยขุดเจาะบ่อนบาดาลเพิ่ม เพื่อชาวบ้านจะได้มีน้ำจืดที่มีมาใช้ในภาคการเกษตรในช่วงเกิดภัยแล้งและน้ำทะเลหนุนซ้ำซากด้วย”

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 900,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/-

วันที่: จันทร์ 3 เมษายน 2560

ปีที่: 16

ฉบับที่: 5644

หน้า: 1 (บนขวา), 6

Col.Inch: 250.82 Ad Value: 551,804

PRValue (x3): 1,655,412

Clip: Full Color

หัวข้อข่าว: เตรียมรับมือแล้งยาวลุ่มเจ้าพระยาเสี่ยงขาดแคลนน้ำ-งดทำนารอบ3



เร่งพัฒนา3แก้มลิง รองรับน้ำท่วม-แล้ง

●● ปัญหาอย่างหนึ่งของพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาคือ ไม่มีที่ระบายน้ำในช่วงหน้าฝนและไม่มีที่เก็บกักน้ำในช่วงหน้าแล้ง ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้งซ้ำซาก กระทบรัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีการบูรณาการงานทุกภาคส่วนเพื่อบริหารจัดการน้ำลุ่มเจ้าพระยาเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยยึดแนวพระราชดำรินโยบายรัชกาลที่ 9 ในการพัฒนาแก้มลิงขนาดใหญ่ 3 แห่ง เพื่อรองรับน้ำในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาทั้ง 3 ช่วง โดยช่วงต้นน้ำใช้แก้มลิงบึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์ รับน้ำจากลำน้ำป่าสัก ช่วงกลางน้ำใช้แก้มลิงทุ่งมะขามหย่อง ต.บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา รับน้ำจากเจ้าพระยา-ป่าสัก และช่วงปลายน้ำใช้แก้มลิงคลองสนามชัย-มหาชัย เพื่อแก้ปัญหาภัยน้ำท่วมใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพฯ

และปริมาณฝนตกตั้งแต่วันแรกของแม่น้ำเจ้าพระยา

โดยกรมชลประทานได้วางแผนพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำของบึงบอระเพ็ดเพื่อบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบจำนวน 15 โครงการ ทั้งนี้คาดว่าจะเริ่มดำเนินการโครงการต่างๆ ดังกล่าวได้ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 เป็นต้นไป ส่วนทุ่งมะขามหย่องมีการขุดคลองส่งน้ำและสร้างประตูระบายน้ำปิด-เปิด พร้อมต่อระบบท่อเติมน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยามาเติมไว้ในช่วงหน้าแล้งและสุดท้ายคลองสนามชัย-มหาชัยตามแนวพระราชดำรินพื้นที่เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ เพื่อรับน้ำจากคลองสาขาในเขตกรุงเทพฯ และสมุทรสาครเพื่อระบายออกสู่ทะเลอ่าวไทยและเป็นการป้องกันน้ำทะเลไหลกลับเข้ามาในช่วงหน้าแล้ง เพื่อป้องกันปัญหาน้ำเค็มรุกคืบพื้นที่ภาคเกษตร

■ เกษตรฯเตรียมเปิด'มหกรรมเกษตรปลอดภัย นำไทยสู่ความยั่งยืน'

ขนสินค้าเกษตรGAPบุกพาราากอน

กระทรวงเกษตรฯ เตรียมจัดงาน “มหกรรมเกษตรปลอดภัย นำไทยสู่ความยั่งยืน” ยกพาเทรดสุดยอดสินค้าเกษตรเกรดพรีเมียมมาตรฐานGAP/ออร์แกนิก จากสวนเกษตรกร กว่า 100 ร้านค้า บริการคนเมือง ชม ชิม ช้อป

กทม. : นางสาวชุติมา บุญยประภัศร์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมเกษตรปลอดภัย นำไทยสู่ความยั่งยืน” จัดขึ้นระหว่างวันที่6-9เมษายน2560 ณ รอยัลพาราากอน ฮอลล์ 3 ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยมีนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.) ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนราชดำเนิน กรุงเทพฯ

นางสาวชุติมา กล่าวว่าตาม ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดนโยบายให้ปี 2560 เป็นปีแห่งการยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืน โดยมุ่งขับเคลื่อนงานเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารของไทยทั้งระบบตั้งแต่ฟาร์มจนถึงผู้บริโภคและมุ่งหวังให้สินค้าเกษตรของไทยมีความปลอดภัยทั้งต่อผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นการยกระดับสินค้าเกษตรและอาหารของไทยให้เกิดความเชื่อมั่นและยอมรับในตลาดโลก จึงได้มอบหมายให้สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.) เป็นหน่วยงานหลักในการจัดงานดังกล่าว เพื่อตอกย้ำความสำคัญของการผลิตสินค้าได้คุณภาพมาตรฐานและไขว่คว้าคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับทั้งในและต่างประเทศอย่างกว้างขวางมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้เกษตรกร

และประชาสัมพันธ์เรื่องมาตรฐานสินค้าเกษตรให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น

“ปัจจุบันมีเกษตรกรได้รับรองมาตรฐานจีเอพี (GAP)กว่า 247,000รายในจำนวนดังกล่าวเป็น GAP พืชผักและผลไม้กว่า 182,000 ราย GAP ข้าว กว่า 47,000 ราย GAP ปศุสัตว์ กว่า 15,000 ราย และ GAP ประมงกว่า 3,000 ราย ส่วนเกษตรกรอินทรีย์มีพื้นที่ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ประมาณ 284,000 ไร่ เกษตรกร กว่า 5,000 ราย ปริมาณการผลิตเกษตรอินทรีย์ ประมาณ 50,000 ตัน ส่วนใหญ่เป็นข้าว อินทรีย์ คิดเป็น 60 %ที่เหลือเป็นพืชอื่นๆ สมุนไพร สินค้าประมงและปศุสัตว์อินทรีย์ มีมูลค่ารวมไม่น้อยกว่า 2,000 ล้านบาท สำหรับสินค้าอินทรีย์ที่มีศักยภาพการผลิตและส่งออกสูง ได้แก่ ข้าวอินทรีย์และผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ผักและผลไม้อินทรีย์ อาทิ กล้วยหอม สับปะรด เงาะ มะม่วง มังคุด ทุเรียน ผักสลัด แครอท กระเจี๊ยบเขียว ชา และกาแฟอินทรีย์ โดยมีตลาดส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ สหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาสำหรับตลาดส่งออกที่มีศักยภาพและมีแนวโน้มดีในอนาคต ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน และกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน” นางสาวชุติมา กล่าว

ด้าน นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน เลขาธิการ มกอช. กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมภายในงาน ได้แก่ การยกทัพสินค้าที่ได้คุณภาพมาตรฐานทั้งของเกษตรกรและผู้ประกอบการมาแสดงและจำหน่ายในราคาพิเศษกว่า 100 บูธ จากเกษตรกรที่ผ่านการคัดสรรมาแล้วว่าเป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตร ทั้งพืชผัก ผลไม้ ประมงและปศุสัตว์ที่ได้มาตรฐาน GAP และมาตรฐานอินทรีย์ (Organic) รวมทั้งผลิตภัณฑ์แปรรูปหลากหลาย ซึ่งมีความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค พร้อมจัดแสดง

นวัตกรรมทางการเกษตรและความก้าวหน้าการจัดการตลาดแนวใหม่ด้วยไอทีหรือตลาดเกษตรดิจิทัล นอกจากนี้ยังมีการแสดงนิทรรศการเส้นทางสินค้าเกษตรคุณภาพปลอดภัย ได้มาตรฐานเพื่อสร้างความเข้าใจและให้ความรู้ที่ถูกต้องกับผู้บริโภคในเรื่องมาตรฐาน และการเลือกซื้อสินค้าคุณภาพมาตรฐาน รวมทั้งการเสวนาให้ความรู้เรื่องสถานการณ์และแนวโน้มมาตรฐานโลกที่ไทยต้องเผชิญหน้า โดยวิทยากรในวงการสินค้าเกษตรและอาหารที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ยาวนาน

นางสาวดุจเดือน กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ยังมีการสาธิตท่าเมณูสุขภาพจากวัตถุดิบอาหารปลอดภัย การเสวนาให้ความรู้เรื่องสุขภาพโดยเชฟและดาราที่มีชื่อเสียงมากมายการบริการตรวจสอบพิษในเลือดพร้อมให้คำแนะนำ การสาธิตใช้ QR Trace และ E-market ซื้อขายสินค้าเกษตรบนโลกออนไลน์ เป็นต้น ซึ่งเชื่อมั่นว่าการจัดงานครั้งนี้จะทำให้เกษตรกร ผู้ประกอบการภาคเกษตรอื่นๆ เกิดแรงบันดาลใจปรับปรุงการผลิตเข้าสู่มาตรฐานสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับตนเองและสินค้าเกษตรในอนาคต



ยกระดับคุณภาพข้าว...นายธนิศย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน
เปิดการประชุมมอบนโยบายแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายด้านการ
เกษตรและระบบการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตรรวมทั้งการขับเคลื่อนการผลิตพันธุ์คว
คุมข้าวเปลือกให้ได้มาตรฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพข้าวไทย โดยมีนายประสงค์ ทองพันธ์ ผู้อำนวยการ
การกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว ให้การต้อนรับ ณ โรงแรม
ท็อป แลนด์ จังหวัดพิษณุโลก เมื่อเร็วๆ นี้

M2FM2F
Circulation: 400,000
Ad Rate: 1,250**Section:** First Section/NEWS UPDATE: BANGKOK**วันที่:** จันทร์ 3 เมษายน 2560**ปีที่:** -**ฉบับที่:** 1341**หน้า:** 6(ซ้าย)**Col.Inch:** 6.84**Ad Value:** 8,550**PRValue (x3):** 25,650**Clip:** Full Color**คอลัมน์:** AROUND BANGKOK: เชื้ออาหารปลอดภัยช่วงสงกรานต์**AROUND BANGKOK****เชื้ออาหารปลอดภัยช่วงสงกรานต์**

นสพ.สรวีศ ธานีโต รองอธิบดีและโฆษกกรมปศุสัตว์ เผยว่า พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้ให้หน่วยงานในสังกัดบูรณาการตรวจตลาดสดในระหว่างนี้ถึงวันที่ 7 เม.ย. เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคทั่วประเทศในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งกรมปศุสัตว์จะตรวจสอบใบอนุญาตค้าซากสัตว์ ประเมินสุขอนามัยสถานที่ มีการสุ่มเก็บเนื้อสัตว์ส่งตรวจหาสารตกค้างยาปฏิชีวนะ สารเร่งเนื้อแดง และตรวจหาเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค หากเจอผู้ฝ่าฝืนจะดำเนินการตามกฎหมายตั้งแต่ปรับจนถึงถอนใบอนุญาตจำหน่าย

คลองจันปรับแผนฟื้นฟู

โพสต์ทูเดย์ - สหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจันปรับแผนฟื้นฟูกิจการใหม่ ให้เจ้าหนี้สหกรณ์คลองจันเป็นผู้นำในการแก้ปัญหาแทนจากเดิม ที่ให้รัฐเข้ามามีส่วนและเป็นผู้นำซึ่งผิดหลักการ

A8

ปรับแผนฟื้นคลองจัน ดึงเจ้าหนี้แก้ปัญหาแทนรัฐ



อำนวยการ ปะติเส

กนกวรรณ บุญประเสริฐ

เวลาผ่านมา 1 ปีเศษแล้ว หลังจากศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการของสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจัน เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2559 แผนฟื้นฟู ยังไม่มีความคืบหน้า โดยก่อนหน้านี้คณะผู้บริหารแผนฟื้นฟู มีแนวคิดที่จะให้รัฐจัดหาแหล่งเงิน 1 หมื่นล้านบาท ผ่านธนาคารของรัฐอย่างธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) หรือธนาคารกรุงไทย เพื่อปล่อยกู้ และนำเงินกู้ดังกล่าวไปปล่อยกู้ต่อให้สหกรณ์สมาชิกเพื่อรีไฟแนนซ์หนี้เดิมที่ดอกเบี้ยสูง

แต่แนวทางดังกล่าวมีการเจรจายืดเยื้อมานาน จนคณะอนุกรรมการพิจารณาจัดหาแหล่งเงินในการสนับสนุนการฟื้นฟูกิจการของสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจัน ที่มี อำนวยการ ปะติเส เป็นประธาน ต้องปรับแผนใหม่ จากเดิมที่จะให้รัฐเข้ามามีส่วนร่วมและเป็นผู้นำในการแก้ปัญหา ก็จะให้เจ้าหนี้ของสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจันมาเป็นผู้นำในการแก้ปัญหาแทน

อำนวยการ กล่าวว่า ได้มีการหารือกับ สมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง และ พิเชษฐ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะกรรมการเจ้าหนี้ เพื่อหาข้อสรุปเรื่องฟื้นฟูกิจการ โดยการปรับแผนให้เจ้า

หนี้เป็นผู้นำในการแก้ปัญหา เพราะเห็นร่วมกันว่าจะให้รัฐมาเป็นผู้รับภาระในการชำระหนี้ไม่ได้

อำนวยการ ระบุว่า การแก้ปัญหาสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจันที่ผ่านมาไม่มีความคืบหน้า เพราะเป็นการทำแบบผิดหลักการ โดยการสั่งให้รัฐ

เข้ามาเป็นตัวหลักในการแก้ปัญหานั้นถือว่าผิดวิธี ขณะที่การดึงเจ้าหนี้เข้ามาเป็นตัวหลักในการแก้ปัญหาเป็นทางออกที่ดีกว่า

“จากการประชุมคณะกรรมการเจ้าหนี้ก็เห็นพ้องกับแนวทางนี้ว่า เจ้าหนี้ควรแสดงจุดยืนในการแก้ปัญหา

ก่อน หากเราแต่งตัวสวยแล้วก็จะมีความสนใจเอง เพราะฉะนั้นตอนนี้อยู่เรื่องแหล่งเงินว่าจะเอามาจากไหนยังไม่ต้องพูดถึง” อำนวยการ กล่าว

นอกจากการดำเนินถึงหลักการที่รัฐเข้ามารับภาระไม่ได้แล้ว การแก้ปัญหาสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจัน ยังต้องคำนึงถึงการรักษาวินัยการคลังด้วย โดยเฉพาะการตั้งสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐหรือธนาคารรัฐไปทำเรื่องทีนอกหลักการถือว่าเป็นความเสี่ยง เพราะจะไปเหมือนกรณีที่รัฐบาลให้ธนาคารรัฐไปช่วยทำโครงการรับจำนำข้าวจนถูกต่อต้านจากผู้ฝากเงินได้

ทั้งนี้ หากคณะกรรมการเจ้าหนี้

สามารถจัดการเรื่องการบริหารเงิน
ให้มีความชัดเจนได้ เชื่อว่าจะทำให้มี
แหล่งเงินจากแหล่งได้ ทั้งจากธนาคาร
รัฐ ธนาคารพาณิชย์ และกองทุนต่างๆ
ที่อาจจะต้องการเข้ามาใส่เงินเพื่อแก้
ปัญหานี้ และหากคณะกรรมการเจ้า
หนี้สามารถหาข้อสรุป เชื่อว่ายอดหนี้

ที่จะครบกำหนดชำระในเดือน มิ.ย.
อีก 650 ล้านบาท ก็จะสามารถหาข้อ
สรุปได้เช่นกัน

จากนี้ไปคงต้องจับตาวา คณะ
กรรมการบริหารแผนฟื้นฟู และคณะ
กรรมการเจ้าหนี้ของสหกรณ์เครดิต
ยูเนียนคลองจันจะสามารถหาทางออก
ตามแผนใหม่ได้สำเร็จมากน้อยเพียงไร
เนื่องจากก่อนหน้านี้มีรายงานข่าวว่าจะ
ให้สหกรณ์เจ้าหนี้ 72 แห่ง กู้เงินจาก
ธนาคารรัฐและนำเงินกู้ที่ได้ไปปล่อย
กู้ให้กับสมาชิกสหกรณ์อื่น เมื่อมีผล
ประโยชน์ส่วนต่างดอกเบี้ยก็นำมา
เข้าบัญชีรวมเพื่อรักษาเสถียรภาพ
ของสหกรณ์ ซึ่งแทบไม่แตกต่างจาก
แนวทางเดิมที่สหกรณ์คลองจันไปกู้เงิน
จากธนาคารรัฐเอง

แต่หากสหกรณ์เจ้าหนี้สามารถจัด
ทำแผนการเงินที่มีความเป็นไปได้ และ
ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
เดือน พ.ค.นี้ ก็จะได้เห็นการเสนอแผน
ใหม่ให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา ■